

V/v phân loại đầu vào, xếp lớp,
chuyển điểm đối với sinh viên
không chuyên ngữ năm học 2016-2017

Đồng Nai, ngày 3 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Trường các đơn vị trực thuộc

Nhằm nâng cao tính chủ động trong việc học tiếng Anh của sinh viên; nhằm tạo điều kiện tổ chức hiệu quả chất lượng giảng dạy ngoại ngữ cho giảng và để tạo điều kiện cho sinh viên giảm thời gian lên lớp, Trường Đại học Đồng Nai đã tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh để xếp lớp cho sinh viên không chuyên ngữ. Căn cứ trên kết quả kỳ thi, Nhà trường hướng dẫn cụ thể như sau.

1. Quy định về xếp lớp

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào của sinh viên, Nhà trường chia lớp theo trình độ dựa trên Bảng phân loại như sau:

Điểm kiểm tra	Phân loại
< 250 hoặc không dự thi	Nhóm 1
Từ 250 đến 349	Nhóm 2
Từ 350 trở lên	- Được chuyển điểm Anh văn 1, 2 (đối với hệ cao đẳng); Ngoại ngữ không chuyên 1, 2 (đối với hệ đại học). - Bảng điểm quy đổi dùng chung với bảng điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế bên dưới.

Lưu ý:

- Tất cả sinh viên mới nhập học đạt kết quả thi đầu vào đủ điều kiện có thể chuyển điểm (350 đ trở lên), nhà trường **chuyển điểm tự động theo thang điểm quy ước** (xem mục 2). Trường hợp sinh viên không muốn chuyển điểm để đăng ký học bình thường thì làm đơn đăng ký học phân gửi phòng Đào tạo sau khi có kết quả thi 01 tuần.
- Các lớp học thuộc nhóm 1 (Tiếng Anh 1a), nhóm 2 (Tiếng Anh 1b) học cùng một chương trình theo đề cương môn học đã được nhà trường phê duyệt (Anh văn 1 đối với hệ cao đẳng và Ngoại ngữ không chuyên 1 đối với hệ đại học). Việc xếp lớp nhằm giúp giảng viên tổ chức tốt hơn quá trình đào tạo góp phần giúp sinh viên hoàn thành tốt học phần, đạt chuẩn đầu ra.
- Sinh viên (các lớp có đóng học phí - Sinh viên ngoài sư phạm) được chuyển điểm nhưng không được miễn học phí.

2. Thang điểm quy đổi dùng để chuyển điểm

Sinh viên đã dự thi theo hình thức TOEIC tại trường trong kỳ thi vừa qua hoặc đạt các chứng chỉ quốc tế trong hệ thống khảo thí của ETS (Educational Testing Service và CEA (Cambridge English Assessment) được xét miễn học và chuyển điểm các học phần tiếng Anh 1,2 3 như sau:

